



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน  
เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลเมืองลำพูนมีเจตนารมณ์ในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทุกคนให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งหมายที่จะนำองค์กรให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต การรับสินบนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๒. กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

๓. ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต การรับสินบนหรือการรับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน, ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองลำพูน, เว็บไซต์เทศบาลเมืองลำพูน [www.lamphuncity.go.th](http://www.lamphuncity.go.th) และช่องทางต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์

๕. กรณีพบการทุจริตจะต้องดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน